



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย

ประเภทรางวัล	ผู้ได้รับรางวัล	สังกัด
ประเภทที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวีรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทที่ 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินา เลิศลักษณ์มี	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ประเภทที่ 3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ประเภทที่ 4 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ	อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข	คณะครุศาสตร์
ประเภทที่ 5 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	-	-

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ

ประเภทรางวัล	ผู้ได้รับรางวัล	สังกัด
ประเภทที่ 1 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม	1. อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	2. อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 2 รางวัลบุคลากร ผู้สร้างผลงานหรือโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ ดีเด่น	อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชาวสะอาด	คณะครุศาสตร์
ประเภทที่ 3 รางวัลบุคลากร ผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการ วิชาการดีเด่น	อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

๓๓

(นายสาคร สร้อยสังวาลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม